

Số: /SGTVT-PQLVT
V/v thông báo lịch sát hạch cấp
GPLX cơ giới đường bộ tháng
07 năm 2022

Vĩnh Long, ngày tháng 6 năm 2022.

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các cơ sở đào tạo lái xe lịch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 07 năm 2022 trên địa bàn tỉnh (có phụ lục kèm theo) để các cơ sở đào tạo có căn cứ thực hiện nhiệm vụ.

Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức thực hiện:

1. Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch, sân sát hạch đủ điều kiện hoạt động lưu ý: Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn tỉnh hiện đã cơ bản được kiểm soát tốt. Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long bãi bỏ Hướng dẫn số 07/HD-SGTVT ngày 25/3/2022 của Sở Giao thông vận tải. Việc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Các đơn vị lưu ý thực hiện theo chỉ đạo “2K” của Bộ y tế bao gồm “Khẩu trang và khử khuẩn”.

2. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ thí sinh các cơ sở đào tạo cần lưu ý: kiểm tra thời hạn giấy khám sức khỏe, nhất là các trường hợp thí sinh vắng, rút; kiểm tra việc bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết chỉ trong 01 (một) năm; hồ sơ thí sinh phải đủ, đúng điều kiện theo quy định. Học viên phải trực tiếp đến nộp hồ sơ; tự tay viết đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định và được chụp hình trực tiếp tại cơ sở đào tạo lái xe. Các trường hợp không chấp hành đúng nội dung này, Sở sẽ loại khỏi danh sách sát hạch. Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm đối với thắc mắc, khiếu nại của học viên.

3. Các khóa thi ngoài việc gửi hồ sơ theo đúng quy định còn phải gửi dữ liệu theo phần mềm quản lý GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam mà Sở đã chuyển giao; Cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm về việc nhập hồ sơ trên phần mềm, đơn vị nào nhận, nhập hồ sơ thiếu, sai thông tin và ảnh không đúng quy định thì tự thanh toán lệ phí cấp lại GPLX. Lưu ý các trường hợp thí sinh đã có GPLX, các cơ sở đào tạo phải kiểm tra thông tin GPLX đã có trên trang thông tin điện tử quản lý giấy phép lái xe: gplx.gov.vn khi có thông tin chính xác mới được nhập vào phần mềm quản lý GPLX. Nếu chưa có gplx thì tại mục “*đã có giấy phép lái xe số:...*” trên đơn đề nghị học, sát hạch cấp giấy phép lái xe phải ghi bằng chữ: “*chưa có giấy phép lái xe*”.

4. Hồ sơ đăng ký kỳ sát hạch mô tô nộp về Sở ít nhất là trước 04 ngày làm việc và ô tô là 07 ngày làm việc. Nếu có thay đổi lịch sát hạch Sở sẽ thông báo trước 04 ngày làm việc đến cơ sở đào tạo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long để được chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Sở (thay b/c);
- TT GTVT (để p/h);
- Lưu VT 3.01.07,N b;

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Khải

LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ THÁNG 07 NĂM 2022

Ban hành kèm theo công văn số:

Tháng	Thứ	Ngày	Địa điểm tổ chức kỳ sát hạch
07	Thứ sáu	1	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô của Trường Cao đẳng nghề Số 9 tại TTSH thuộc đơn vị
	Thứ bảy	2	
	Chủ Nhật	3	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô là Công nhân khu công nghiệp Hòa Phú của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long tại TTSH Loại 3 thuộc đơn vị
	Thứ hai	4	
	Thứ ba	5	Dự kiến sát hạch cho học viên ô tô Khóa 16/2021 đào tạo C và các học viên vắng, rớt của Trường Cao đẳng nghề Số 9 tại TTSH thuộc đơn vị
	Thứ tư	6	
	Thứ năm	7	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long tại TTSH Loại 3 thuộc đơn vị
	Thứ sáu	8	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô của Trường Cao đẳng nghề Số 9 tại TTSH thuộc đơn vị
	Thứ bảy	9	
	Chủ Nhật	10	
	Thứ hai	11	
	Thứ ba	12	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô hạng A1, mô tô hạng A2 của Trung tâm GDNN Tân Quới (cơ sở Bình Minh) tại TTSH Loại 3 của đơn vị tại TX Bình Minh
	Thứ tư	13	
	Thứ năm	14	Dự kiến sát hạch cho học viên Khóa 19/2021 C và các trường hợp tồn, vắng, rớt các khóa trước của TT GDNN-ĐTLX ô tô Gia Thịnh tại TTSH thuộc Trường Cao đẳng nghề Số 9
	Thứ sáu	15	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô của Trường Cao đẳng nghề Số 9 tại TTSH thuộc đơn vị
	Thứ bảy	16	
	Chủ Nhật	17	Dự kiến sát hạch cho các học viên mô tô là Công nhân khu công nghiệp Hòa Phú vắng trượt các khóa trước của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long tại TTSH Loại 3 thuộc đơn vị (Đợt cuối)
	Thứ hai	18	
	Thứ ba	19	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô của TT GDNN-GDTEX huyện Tam Bình tại sân sát hạch đủ điều kiện hoạt động của đơn vị
	Thứ tư	20	
	Thứ năm	21	Dự kiến sát hạch cho học viên Khóa 05/2022 B và các trường hợp tồn, vắng, rớt các khóa trước của TT GDNN-ĐTLX ô tô Gia Thịnh tại TTSH thuộc Trường Cao đẳng nghề Số 9
	Thứ sáu	22	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô của Trường Cao đẳng nghề Số 9 tại TTSH thuộc đơn vị
	Thứ bảy	23	
	Chủ Nhật	24	
	Thứ hai	25	
	Thứ ba	26	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô hạng A1 của Trung tâm GDNN Tân Quới tại Sân sát hạch đủ điều kiện hoạt động của đơn vị
	Thứ tư	27	
	Thứ năm	28	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long tại TTSH Loại 3 thuộc đơn vị
	Thứ sáu	29	Dự kiến sát hạch cho học viên mô tô của Trường Cao đẳng nghề Số 9 tại TTSH thuộc đơn vị
	Thứ bảy	30	
	Chủ Nhật	31	